

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ... (Tiếp theo trang 1)

đầu tư. Đồng hành với nhà đầu tư hạ tầng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư. Thường xuyên quan tâm để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, góp phần lan tỏa hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thêm động lực đầu tư vào Thái Bình. Khẩn trương giải quyết các vướng mắc mà nhà đầu tư đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu chấp thuận dự án xử lý rác thải công nghiệp tạo sự đồng bộ về hạ tầng và bảo vệ môi trường các KCN. Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các nhà đầu tư thủ

tục về giao đất, cho thuê đất đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp thu các ý kiến của nhà đầu tư hạ tầng, nghiên cứu tháo gỡ sớm, hỗ trợ để triển khai dự án thuận lợi. Đối với nhà đầu tư hạ tầng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khẩn trương triển khai dự án trên thực địa, thực hiện đúng cam kết về tiến độ dự án, xác định rõ chiến lược thu hút dự án thứ cấp, ưu tiên lựa chọn dự án chất lượng cao vào hoạt động. Trong quá trình đầu tư cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm với địa phương; có chiến lược quảng bá, thu hút đầu tư vào KCN; chú trọng công tác bảo vệ môi trường; xây dựng giá thuê hạ tầng hợp lý, hài hòa, tạo sức hút đầu tư không chỉ cho KCN mà của cả tỉnh.



Khu công nghiệp Liên Hà Thái đã thu hút được 7 dự án thứ cấp và nhà đầu tư hạ tầng đang đẩy mạnh thu hút dự án thứ cấp và lấp đầy diện tích đất công nghiệp.

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH Tổ chức hội thi nấu ăn chủ đề "Mâm cơm gia đình"



Phần dự thi của Công đoàn Báo Thái Bình.

Công đoàn Viên chức tỉnh. Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đội thi gồm 5 thành viên, tự nấu 1 mâm cơm gia đình cho 6 người ăn với số tiền 600.000 đồng/mâm. Trong 90 phút, các đội thi phải hoàn thành mâm cơm với yêu cầu: Mâm cơm ngon, dinh dưỡng hợp lý, trình bày đẹp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết thúc thời gian thi, các đội thuyết trình về sản phẩm của mình.

Thông qua hội thi nhằm nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và kỹ năng nội trợ, đồng thời là dịp để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba và 10 giải khuyến khích, trong đó giải nhất được trao cho đội thi đến từ Công đoàn Nhà hát Chèo Thái Bình và Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Sáng ngày 3/3, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội thi nấu ăn chủ đề "Mâm cơm gia đình". Đây là hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XXIV Công đoàn Thái Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tham gia hội thi có 23 đội của 23 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đội thi gồm 5 thành viên, tự nấu 1 mâm cơm gia đình cho 6 người ăn với số tiền 600.000 đồng/mâm. Trong 90 phút, các đội thi phải hoàn thành mâm cơm với yêu cầu: Mâm cơm ngon, dinh dưỡng hợp lý, trình bày đẹp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết thúc thời gian thi, các đội thuyết trình về sản phẩm của mình.

Thông qua hội thi nhằm nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và kỹ năng nội trợ, đồng thời là dịp để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba và 10 giải khuyến khích, trong đó giải nhất được trao cho đội thi đến từ Công đoàn Nhà hát Chèo Thái Bình và Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

THU HOÀI - THANH TÙNG

THÀNH PHỐ Giao lưu các câu lạc bộ chèo

Chiều ngày 3/3, Trung tâm Văn hóa Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức giao lưu các câu lạc bộ chèo.

Nằm trong vùng châu thổ sông Hồng, Thái Bình tự hào là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo. Tại buổi giao lưu, 19 câu lạc bộ chèo của các phường, xã trên địa bàn thành phố đã đem đến 22 tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người. Đây là dịp để các câu lạc bộ chèo trên địa bàn thành phố giao lưu học hỏi, tạo sân chơi văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng phát triển, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

HỒNG HẠNH

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Sáng ngày 3/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty.

Gần 300 cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đã được khám tổng quát, xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng gan, thận, chụp X-quang tim - phổi... Bên cạnh đó, người lao động còn được tư vấn các biện pháp thực hiện an toàn lao động, dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý.

Việc khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tổ chức hàng năm, giúp người lao động phát hiện sớm, điều trị kịp thời và có biện pháp phòng ngừa bệnh tật.

HOÀNG LANH

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

hoạt động của các tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình "công dân học tập", "đơn vị học tập"... trong các đảng bộ; quan tâm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực học tập, nghiên cứu bằng nhiều hình thức khác nhau; phát động phong trào xây dựng quỹ khuyến học tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và đại diện các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2025 và đến năm 2030.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đồng thời nâng cao nhận thức, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nỗ lực, nêu gương học tập suốt đời, từ đó góp phần lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh sôi nổi, thiết thực hơn.

Cũng trong sáng ngày 3/3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội thảo hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác tổ chức khuyến học.

KHAI MẠC GIẢI THỂ THAO... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Thái Bình được tổ chức hàng năm là một trong những hoạt động nhằm thực hiện chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 và hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Thông qua giải giúp các em học sinh nâng cao sức khỏe, tạo sự giao lưu đoàn kết, thúc đẩy phong trào học tập của học sinh các trường THPT trong tỉnh.

Theo kế hoạch, giải diễn ra trong 3 ngày (3 - 5/3). Kết thúc giải, ban tổ chức trao thưởng cho các đoàn và các cá nhân đạt giải cao.

TIỀN HẢI... (Tiếp theo trang 1)

thuốc sinh học. Triển khai cung ứng vật tư nông nghiệp để bà con nông dân chủ động thời gian bón thúc cho lúa xuân phát triển. Trong giai đoạn đầu lúa xuân bền rễ hồi xanh là thời điểm có nguy cơ phát sinh nhiều loại sâu bệnh hại lúa, huyện yêu cầu ngành chuyên môn, các HTX chú trọng chỉ dẫn bộ khuyến nông thực hiện kiểm tra, phát hiện sớm sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ kịp thời.

BAN NỮ CÔNG CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY Báo công dâng Bác và các anh hùng liệt sĩ

Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023), 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2023), chiều ngày 3/3, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức dâng hương báo công dâng Bác và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bắc Hồ, Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Đền thờ Hai Bà Trưng và tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo 10 cơ quan, chi em nữ công các cơ quan Tỉnh ủy luôn chủ động, sáng tạo, tích cực thực hiện và đạt nhiều kết quả trong các phong trào thi đua "Giải việc nước, đảm việc nhà" gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu". Đồng thời, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Nữ đoàn viên công đoàn chủ động, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc"; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của Hai Bà Trưng và thực hiện lời dạy của Bác Hồ, chị em nữ công luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng môi trường cơ quan luôn xanh, sạch đẹp, văn minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các chị em nơi gương Hai Bà Trưng, phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cùng cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong gia đình là những người con hiếu thảo, người mẹ hiền, người vợ chung thủy, đảm đang, phấn đấu đạt chuẩn mực phụ nữ "Trí thức, trung hậu, năng động, sáng tạo, đảm đang và thanh lịch"...

HÀ DUNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HƯNG HÀ Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) các đại biểu đã cơ bản nhất trí chủ trương sửa đổi và đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung: Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất; vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư sau khi nhà nước thu hồi đất; quy định về giá đất, quyền sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quyền, nghĩa vụ của phụ nữ với vai trò là người sử dụng đất... Qua tổng hợp cho thấy đa số các ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của hội viên phụ nữ trong toàn huyện có sự nghiêm túc, kỹ lưỡng, chất lượng.

Sau hội nghị, các cơ sở hội trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tổng hợp ý kiến gửi cấp có thẩm quyền. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ phụ nữ có sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

THANH THUY

CERAVI HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO



Bà Phạm Tùng Diệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị gặp mặt khách hàng.

Sáng ngày 3/3, Công ty Cổ phần CERAVI tổ chức gặp mặt, tri ân khách hàng. Gần 50 nhà phân phối khu vực thị trường miền Bắc về dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, bà Phạm Tùng Diệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các khách hàng, các nhà phân phối cùng đại lý đã luôn ủng hộ và đồng hành với CERAVI nhiều năm qua; đồng thời, Công ty tổ chức trao quà và những phần thưởng ý nghĩa tới các nhà phân phối gắn kết, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc kế hoạch doanh thu năm 2022.

Công ty Cổ phần CERAVI chuyên sản xuất thiết bị sử vệ sinh cao cấp theo công nghệ hiện đại và tiên tiến. Công ty được thành lập năm 2014 với hơn 350 cán bộ, công nhân viên, hiện đang làm việc tại nhà máy và văn phòng tại Hà Nội. Nhà máy sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến với diện tích 75.000m² tại khu công nghiệp Tiên Hải có công suất 750.000 sản phẩm/năm. Với việc nỗ lực không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, nhà máy CERAVI đã ứng dụng công nghệ cao, dây chuyền hiện đại, cho ra đời các sản phẩm sử vệ sinh bàn cầu liên khối, bàn cầu kết rời, bàn cầu cho trẻ em, chậu rửa các kích thước... phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày

của người tiêu dùng. Hiện nay, các sản phẩm của CERAVI không chỉ có mặt trên tất cả các tỉnh, thành phố trong nước mà còn xuất khẩu sang Mỹ, Úc và nhiều nước châu Âu, châu Á như Italia, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Campuchia... với sản lượng xuất khẩu xấp xỉ 50% tổng sản lượng sản xuất hàng năm, mang lại nguồn ngoại tệ ổn định trong nhiều năm.

Qua 9 năm xây dựng và trưởng thành, sản phẩm CERAVI đã in dấu trong lòng người tiêu dùng và các nhà phân phối trên mọi miền Tổ quốc, từ các công trình khách sạn lớn đến các công trình phúc lợi, phục vụ mục đích an sinh xã hội khỏe cộng đồng. Với thiết kế sang trọng, kiểu dáng truyền thống và hiện đại, tinh tế và lịch lãm theo phong cách Italia, hài hòa với không gian xanh, CERAVI hy vọng luôn mang đến cho người sử dụng không chỉ là sự tiện nghi đẳng cấp mà cả tâm thái thư giãn thoải mái và luôn là sự lựa chọn hợp lý cho người tiêu dùng mọi độ tuổi. Năm 2022, thương hiệu CERAVI được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công ty Cổ phần CERAVI đã vinh danh nhà phân phối hoàn thành doanh thu và các nhà phân phối xuất sắc nhất năm 2022.

MẠNH THẮNG



Lãnh đạo Công ty Cổ phần CERAVI tuyên dương nhà phân phối xuất sắc nhất năm 2022.



Lãnh đạo Công ty Cổ phần CERAVI tuyên dương các nhà phân phối khu vực miền Bắc.



Lãnh đạo nhà máy CERAVI khu công nghiệp Tiên Hải tuyên dương các nhà phân phối có doanh số bán hàng cao.